

Số: /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Sản xuất gia công cơ khí và tạo sản phẩm mỹ nghệ từ mo cau

Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV cơ khí Hợp Duy; địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210615-0002.

Người nộp hồ sơ: Ông Đặng Công Hậu; điện thoại liên hệ: 0982065924.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sản xuất gia công cơ khí và tạo sản phẩm mỹ nghệ từ mo cau.

Đề xuất đầu tư dự án Sản xuất gia công cơ khí và tạo sản phẩm mỹ nghệ từ mo cau (Dự án) của Công ty TNHH MTV cơ khí Hợp Duy (Nhà đầu tư) được Sở Kế hoạch và Đầu tư (*thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh*) tiếp nhận, lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan và có Thông báo số 338/TBBS-SKHĐT ngày 25/02/2021, 881/TB-SKHĐT ngày 18/5/2021 gửi đến Nhà đầu tư.

Đến ngày 15/6/2021, Nhà đầu tư tiếp tục có văn bản giải trình số 02/GT-HD kèm theo hồ sơ đề xuất dự án đã hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư; trong đó, Nhà đầu tư giải trình nội dung về năng lực tài chính và đề xuất tiến độ để phù hợp với thực tế. Thực hiện quy trình thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1107/SKHĐT-KTĐN ngày 16/6/2021 đề nghị UBND huyện Nghĩa Hành, Sở Tài chính rà soát, có ý kiến thẩm định bổ sung về đề xuất đầu tư dự án. Đến nay, Sở đã nhận được ý kiến của các cơ quan.

Theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đến nay hồ sơ đã trễ hạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chân thành xin lỗi Nhà đầu tư. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là: Sau khi nhận đủ ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư kịp thời. Tuy nhiên, qua nghiên cứu kỹ hồ sơ do Nhà đầu tư chỉnh sửa, nộp cho Sở thì có một số nội dung chưa phù hợp, cụ thể như sau:

- Tại mục 3.2.b Công suất thiết kế cơ khí trong Hồ sơ đề xuất, Nhà đầu tư xác định tạo ra các sản phẩm như: khung cửa, tủ kệ bằng khung nhôm – inox để làm tủ trưng bày, tủ đựng là chưa phù hợp với tính chất ngành nghề của Cụm công nghiệp Đồng Dinh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 237/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004.

- Tại mục 3.4 Quy mô công trình kiến trúc xây dựng trong Hồ sơ đề xuất, Nhà đầu tư đề nghị xây dựng Nhà xưởng cơ khí và phân xưởng sản xuất mo cau,

diện tích 362 m², Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu, có giải pháp cho phù hợp (hai hạng mục này nên tách thành 02 khu riêng biệt).

- Tại mặt bằng tổng thể hiện trạng kèm theo Hồ sơ đề xuất, Nhà đầu tư xác định xây dựng “Phân xưởng nhôm kính” là không phù hợp với mục tiêu dự án do Nhà đầu tư đề xuất.

- Diện tích đất đề xuất đầu tư dự án 2.088 m² không thống nhất với Trích lục bản đồ địa chính thửa đất (2.068 m²) do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo ngày 16/12/2020.

Đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cho phù hợp. Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Công ty TNHH MTV cơ khí Hợp Duy./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV cơ khí Hợp Duy;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN₍₂₂₈₎.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng